

ภาวะตลาดเงินบาท: เปิด 35.98 แข็งค่าสอดคล้องภูมิภาค ตลาดจับตารายงานประชุมเฟด

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (21 ก.พ. 2567)--นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทเปิดตลาดเช้านี้อยู่ที่ 35.98 บาท/ดอลลาร์ ปรับตัวแข็งค่าจากปิดตลาดเย็นวานนี้ที่ระดับ 36.10 บาท/ดอลลาร์ เคลื่อนไหวตามภูมิภาคและตลาดโลก หลังดอลลาร์อ่อนค่าเมื่อเทียบกับเงินสกุลหลัก โดยดอลลาร์อ่อนค่าตามบอนด์ยีลด์ที่ปรับตัวย่อตัวลง ขณะที่ตลาดยังไม่มีการปรับขึ้นดอกเบี้ย

ส่วนปัจจัยในประเทศต้องจับตาดูท่าทีของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) หลังมีแรงกดดันให้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายดอกเบี้ย (กนง.) นัดพิเศษ เพื่อพิจารณาปรับลดดอกเบี้ย หลังตัวเลขเงินเฟ้อและการเติบโตทางเศรษฐกิจออกมาต่ำกว่าคาด แต่คาดว่า กนง.จะรอดูทิศทางจากธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) เหมือนธนาคารกลางประเทศอื่นๆ ก่อนตัดสินใจ ซึ่งอาจเป็นช่วงกลางปี

"บาทแข็งค่าจากเย็นวานนี้กว่า 10 สตางค์ หลังดอลลาร์อ่อนค่าตามบอนด์ยีลด์ น่าจะมาจากแรงขายดอลลาร์ทำกำไร ขณะที่ตลาดรอดูรายงานผลประชุมเฟดที่จะออกมากลางดึกวันพรุ่งนี้" นักบริหารเงิน กล่าว

นักบริหารเงิน ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันนี้ไว้ที่ 35.85 - 36.15 บาท/ดอลลาร์

*ปัจจัยสำคัญ

-เงินเยน อยู่ที่ระดับ 149.94 เยน/ดอลลาร์ จากช่วงเย็นที่ระดับ 150.29 เยน/ดอลลาร์

-เงินยูโร อยู่ที่ระดับ 1.0808 ดอลลาร์/ยูโร จากช่วงเย็นที่ระดับ 1.0794 ดอลลาร์/ยูโร

-อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถู้อัดหนุนขึ้นหน้าขึ้นระหว่างธนาคารของธปท. อยู่ที่ระดับ 36.155 บาท/ดอลลาร์

-"เศรษฐกิจ" อ่อนวอน กนง. ถนัดพิเศษ ไม่ต้องรอดูเดือน เม.ย. เลขาฯสภาพัฒน์ ยืนยันไม่ถูกกดดันขอให้แบงก์ชาติลดดอกเบี้ย "นักเศรษฐศาสตร์" ชี้เศรษฐกิจไทยยังไม่วิกฤติถึงขั้นที่ต้อง เปิดประชุม กนง.นัดพิเศษ "ซีไอเอ็มบีไทย" ระบุรอดูเดือน เม.ย.ได้ "เกียรตินาคินภัทร" เผยลดดอกเบี้ยไม่หนุนเศรษฐกิจทันที "ศูนย์วิจัยกสิกรไทย" ชี้ยังไม่วิกฤติ "ทีดีอาร์ไอ" ระบุลดดอกเบี้ยแก้ไม่ตรงจุด

-ประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ และอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยถึงกรณีที่หลายฝ่ายทั้งนายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง และสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือ สศช. ต้องการให้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ลดดอกเบี้ยนโยบายลง ว่า หากกระทรวงการคลัง สศช. หรือหน่วยงานต่างๆ มองว่าเศรษฐกิจไทยชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องหรือไม่ มีความเสี่ยงที่เศรษฐกิจไทยถดถอยหรือไม่ หากถึงจุดนั้นเชื่อว่า ธปท. จะพิจารณาปรับลดดอกเบี้ย แต่หากเศรษฐกิจไทยยังฟื้นตัวขึ้น การใช้จ่ายของภาครัฐกลับมาเป็นปกติ การลดดอกเบี้ยตอนนี้อาจยังไม่ใช่สิ่งจำเป็น

-"คลัง" เคาะ มี.ค.2567 เดินเครื่องขายบอนด์ออมทรัพย์ 4 หมื่นล้านบาท พร้อมเร่งศึกษาความเป็นไปได้กู้เงินนอก ชูช่วยรัฐเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่กว้างขึ้น ตั้งแท่นเป็นอัตราอ้างอิงให้เอกชน โต้เปิดช่องโจมตีค่าเงิน

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

-ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันอังคาร (20 ก.พ.) สอดคล้องกับการปรับตัวลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ

-สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันอังคาร (20 ก.พ.) โดยได้แรงหนุนจากการอ่อนค่าของดอลลาร์ และจากการที่นักลงทุนช้อนซื้อทองคำกลางคืนประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดี (LPR) ประเภท 5 ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จำนอง

-นักลงทุนจับตารายงานการประชุม FOMC ประจำวันที่ 30-31 มี.ค. ซึ่งจะมีการเปิดเผยในวันนี้ รวมทั้งนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีกำหนดกล่าวแถลงการณ์รอบครึ่งปี ว่าด้วยนโยบายการเงินและภาวะเศรษฐกิจสหรัฐต่อคณะกรรมการบริการการเงินประจำสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 6 มี.ค. และจากนั้นจะแถลงต่อคณะกรรมการการธนาคารประจำวุฒิสภาในวันที่ 7 มี.ค. ทั้งนี้ นักลงทุนจับตาด้อยแถลงของนายพาวเวลในครั้งนี้อย่างใกล้ชิด เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยของเฟด ก่อนที่การประชุมนโยบายการเงินของเฟดครั้งต่อไปจะมีขึ้นในวันที่ 19-20 มี.ค.

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้